



แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า
(Suppliers Code of Conduct)

แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า, กลุ่มบริษัทเอจีอี (Suppliers Code of Conduct)

บริษัท เอเชียกรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยในกลุ่ม (รวมเรียกว่า "กลุ่มเอจีอี") มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม จึงได้กำหนดจรรยาบรรณคู่ค้า เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมาย ประเพณี วัฒนธรรมและจรรยาบรรณของบริษัทฯ ตลอดจนมาตรฐานสากล โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญและสนับสนุนให้คู่ค้าของบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยให้คำนิยามด้านความยั่งยืนของแนวทางการดำเนินธุรกิจไว้ 3 ด้าน ดังนี้

1. ด้านสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

คู่ค้าต้องมีระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ซึ่งสามารถนำไปสู่การพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน และระบบสาธารณะ

2. ด้านสังคม

กลุ่มเอจีอีสนับสนุน และเคารพหลักการด้านสิทธิมนุษยชน และความปลอดภัยในการทำงาน คู่ค้าต้องจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และขนบธรรมเนียมที่สอดคล้องกับชุมชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำหนดให้มีการควบคุมขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย การป้องกันอุบัติเหตุ และผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คู่ค้าต้องจัดให้มีการดำเนินการด้านสุขภาพ อาชีวอนามัย และ ความปลอดภัย เพื่อสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ รวมถึงจัดให้มีเครื่องป้องกันส่วนบุคคลให้กับลูกจ้างอย่างเพียงพอและเหมาะสม

การปฏิบัติอย่างเท่าเทียม

กลุ่มเอจีอีไม่สนับสนุนให้เกิดความไม่เท่าเทียมในการจ้างงาน หรือการเลือกปฏิบัติอันมาจากการแข่งขัน การกีดกัน แบ่งแยกเชื้อชาติ สัญชาติ อายุ ศาสนา เพศ รสนิยมทางเพศหรือความพิการ หรือการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกันในรูปแบบใดๆ

แรงงานและแรงงานเด็ก

คู่ค้าต้องไม่จ้างแรงงานที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์ (รวมถึงการบังคับใช้แรงงาน) ตามที่กฎระเบียบของประเทศกำหนด รวมถึงจะต้องไม่จ้างแรงงานที่เกิดจากการบังคับหรือไม่เต็มใจในรูปแบบใดๆ การจ้างแรงงานต่างด้าวต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดอย่างถูกต้องครบถ้วน

เงื่อนไขการทำงาน

คู่ค้าต้องปฏิบัติตามให้สอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้และกฎระเบียบที่เกี่ยวกับสภาพการทำงาน รวมถึงชั่วโมงการทำงาน ค่าตอบแทน และการเลิกจ้าง

ผลกระทบต่อชุมชน

คู่ค้าต้องมีการประเมินอย่างเป็นระบบ และควบคุมผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ต่อชุมชนโดยรอบ

3. ด้านจริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทฯ คาดหวังให้คู่ค้าทุกรายยึดมั่นและปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ โดยมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ มีการแข่งขันที่เป็นธรรม และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

การปฏิบัติตามข้อบังคับ

คู่ค้าต้องดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งกฎหมายข้ามชาติ ระดับชาติและท้องถิ่น รวมถึงกฎระเบียบที่บังคับใช้กับการดำเนินธุรกิจ และใบอนุญาตที่จำเป็นในสถานที่นั้นๆ

การรักษาความลับทางการค้า

คู่ค้าต้องไม่เปิดเผยข้อมูลความลับเชิงพาณิชย์ เชิงการค้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ข้อมูลด้านการเงิน หรือความลับอื่นที่เป็นสาระสำคัญของบริษัทฯ ให้บุคคลอื่นได้ทราบหรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ

การเปิดเผยข้อมูล

คู่ค้าต้องเปิดเผยข้อมูลของตนอย่างถูกต้องครบถ้วน ตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

คู่ค้าของกลุ่มบริษัทเอเชีย กรีน เอนเนอจี มีสิทธิในการร้องเรียน แจ้งเบาะแส หรือข้อเสนอนแนะ ที่คู่ค้าได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบัติของพนักงานของบริษัทฯ เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่งผลถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระทำที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบคอบ โดยสามารถแจ้งผ่านช่องทางสื่อสารโดยตรงหรือส่งจดหมายโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเอกสารความลับ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

1. จุดหมายลงทะเบียน

ถึงกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

273/1 ถนนพระราม 2 แขวงสามตำ

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

2. จุดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)

คณะกรรมการบริษัท	bod@agecoal.com
คณะกรรมการตรวจสอบ	ac@agecoal.com
กรรมการอิสระ	id@agecoal.com
เลขานุการบริษัท	ni-orn@agecoal.com
นักลงทุนสัมพันธ์	ir@agecoal.com

3. โทรศัพท์

เลขานุการบริษัท	02-894-0088 ต่อ 807
แผนกผู้ลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร	02-894-0088 ต่อ 704

4. กล่อง Drop Box

5. Website บริษัท หัวข้อ "ช่องทางการร้องเรียน"

ลงนามรับรอง จรรยาบรรณคู่ค้า



นายพนม ครอบสถาพร
กรรมการผู้จัดการ บมจ.เอเชีย กรีน เอนเนอร์จี้
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561